

กนศ.ให้ไทยเปิดเสรีในอาเซียน นำสินค้า 60 %ลดภาษีศูนย์ปี 2003

ผู้จัดการรายวัน - กนศ.มีมติให้ไทยเร่งรัดการเปิดเสรีภายใต้อาฟต้าโดยนำสินค้า 60% ลดภาษี 0% ในปี 2003 พร้อมทั้งเงื่อนไขทุกประเทศต้องทำเหมือนกัน ส่วนลดภาษีเหลือ 0-5% ในปี 2000 ไทยพร้อมนำสินค้าเข้าร่วมได้เพียง 70% เมื่อยจะขอให้อาเซียนเร่งเปิดเสรีการลงทุนในปี 2003 จากเดิมที่กำหนดในปี 2010 ด้านการเจรจา ITA-2 ยังคงให้เดินหน้าต่อ พร้อมให้คลังช่วยดูแลเรื่องภาษีนำเข้าสินค้าต้นน้ำให้ด้วย

นายสุชัย พานิชวิกิต รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมาธิการนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ (กนศ.) เมื่อวานนี้ (2 ธ.ค.) ที่ทำเนียบรัฐบาลว่าที่ประชุมได้พิจารณาบทสรุปของไทยในการเร่งรัดการเปิดเสรีภายใต้การค้าเสรีอาเซียน (AFTA) โดยยืนยัน

ที่จะเข้าร่วมในโปรแกรมการลดภาษีสินค้าตามกำหนดการเดิม โดยไม่มีข้อยกเว้น และจะเสนอเข้าสู่ที่ประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนที่จะมีขึ้นในระหว่างวันที่ 7-15 ธ.ค.นี้ ที่เวียดนาม

โดยภายใต้การเร่งรัดการเปิดเสรีตามกรอบของ AFTA นั้น ที่ประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสทางด้านเศรษฐกิจอาเซียน (SEOM) ได้ประชุมกันเมื่อวันที่ 19-20 พฤศจิกายน 2541 ที่มาเนกา และมีมติให้แต่ละประเทศกลับไปจัดทำแผนการเร่งรัดการลดภาษีและเสนอกลับเข้าสู่ที่ประชุม SEOM ต่อจากนั้นจะเสนอให้ที่ประชุมคณะมนตรีเขตการค้าเสรีอาเซียน (AFTA Council) และรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน (AEM) พิจารณาก่อนที่จะเสนอให้ผู้นำให้การเห็นชอบต่อไป

ทั้งนี้ แนวทางที่ SEOM กำหนดขึ้นมาเพื่อเร่งรัด AFTA นั้น ได้เสนอว่าขณะนี้สินค้าประมาณ 90% ที่อัตรา

ภาษีจะลดลงเหลือ 0-5% ในปี 2000 และจะมีสินค้าประมาณ 60% ที่อัตราภาษีเหลือ 0% ในปี 2003 ซึ่งทั้ง 2 แนวทางนี้ประเทศสมาชิกอาเซียนจะมีแนวทางที่จะนำสินค้าเข้ามาลดภาษีได้เพิ่มเติมหรือไม่

“ในส่วนของการลดภาษีให้เหลือ 0-5% ในปี 2000 ไทยสามารถที่จะนำสินค้าเข้ามาสู่โปรแกรมการลดภาษีได้ประมาณ 70% ของจำนวนสินค้าทั้งหมด และลดภาษีเหลือ 0% ในปี 2003 ครอบคลุมสินค้าทั้งสิ้น 60% นั้น ไทยสามารถเข้าร่วมได้โดยไม่มีปัญหา แต่มีเงื่อนไขที่ทุกประเทศจะต้องเข้าร่วมการลดภาษีโดยเท่าเทียมกัน” นายสุชัยกล่าว

นอกจากนี้ ที่ประชุม SEOM ยังได้กำหนดให้มีการย้ายบัญชีสินค้ายกเว้นลดภาษีชั่วคราว (TEU) เข้าสู่บัญชีลดภาษีปกติ ซึ่งไทยมีความพร้อมที่จะนำสินค้าที่อยู่ในบัญชี TEU มาลดภาษี

ได้ทุกรายการสินค้า แต่จะขอยกเว้นรายการนำกลับบ้างเนื่องจากเป็นสินค้าที่อ่อนไหวสำหรับไทย ส่วนการให้ย้ายสินค้าจากบัญชีสงวนเด็ดขาด (GE) เช่น สินค้าที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง ศิลธรรม ชีวิต สุขภาพมนุษย์ สัตว์ พืช โบราณวัตถุ ศิลปะและประวัติศาสตร์ เข้าสู่บัญชีสงวนชั่วคราวนั้นไทยก็พร้อมที่จะทำการย้ายบัญชีสินค้าเหล่านี้เช่นเดียวกัน

ส่วนการเร่งรัดเขตการลงทุนเสรีอาเซียน (AIA) นั้น ไทยยืนยันที่จะให้ช่วงระยะเวลาการเปิดเสรีด้านการลงทุนให้กับประเทศในอาเซียนจากเดิมในปี 2010 มาเป็นปี 2003 เพื่อให้อาเซียนเป็นเขตที่ตั้งดูการลงทุนของนักลงทุนต่างชาติ เนื่องจากเห็นว่ากรเปิดเสรีด้านการค้าและการลงทุนจะต้องไปด้วยกัน แต่จนถึงขณะนี้ มี 3 ประเทศคือ ลาว เวียดนาม และมาเลเซียที่ยังไม่เห็นด้วยกับข้อเสนอดังกล่าว

นายสุชัยกล่าวว่า ส่วนการพิจารณาที่ของไทยในการเข้าร่วมการเจรจาเปิดเสรีสินค้าเทคโนโลยีสารสนเทศรอบที่ 2 (ITA-2) นั้น ได้มีมติมอบหมายให้คณะผู้แทนไทยที่เจรจาเตรียมความพร้อมในการประชุมเพื่อปิดรอบ ITA-2 ที่จะมีการขึ้นในวันที่ 14 ธันวาคม 2541 นี้ต่อไป แต่ทั้งนี้ ให้อูททาทิของประเทศอื่น ๆ ประกอบด้วย

พร้อมกันนี้ได้เสนอให้กระทรวงการคลังไปพิจารณาหาแนวทางการลดภาษีสินค้าต้นน้ำที่จะนำมาผลิตเป็นสินค้าไอทีว่าจะมีแนวทางในการช่วยเหลือผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมนี้ได้อย่างไร เนื่องจากหากมีการลดภาษีสินค้าไอทีแล้ว แต่ภาษีวัตถุดิบยังไม่มีการลดลง ก็จะเป็นภาระให้กับผู้ประกอบการที่จะต้องเผชิญกับการแข่งขันกับสินค้าจากต่างประเทศ แหล่งข่าวในที่ประชุมกนศ.กล่าว ว่า นายสุชัยได้ขอให้กระทรวงการ

คลังไปพิจารณาหาแนวทางในการลดภาษีสินค้าต้นน้ำของไอที โดยเฉพาะภาษีไอทีคอมพิวเตอร์มาเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการในอุตสาหกรรม เพราะการเข้าร่วมทำข้อตกลงเปิดเสรีสินค้าไอทีรอบแรก กระทรวงการคลังก็รับที่จะพิจารณาในเรื่องนี้ให้ แต่ผ่านมาจนถึงขณะนี้ก็ยังไม่มีความคืบหน้าเกิดขึ้น

ส่วนการเข้าร่วมในรายการสินค้าไอทีที่ WTO ได้เสนอเพิ่มเติมในรอบที่ 2 นี้จำนวน 108 รายการนั้น ไทยเห็นว่าสินค้าไอทีที่ไม่ใช่สินค้าไอทีที่ถูกเสนอเพิ่มเติมเข้ามา ซึ่งมาเลเซียและอินเดียได้ทำการคัดค้านอยู่ในขณะนี้และเห็นว่าแนวทางในการเจรจาของไทยก็ให้รอดูท่าของทั้ง 2 ประเทศนี้ว่าจะเอาอย่างไร เพื่อใช้ประกอบเป็นท่าของไทยในการเข้าร่วมหรือไม่เข้าร่วมทำข้อตกลง ITA-2 นี้ด้วย ■